

BÀI SỐ 15

Từ Sỡ Hữu Chủ đến Quản Lý Gia

Giới thiệu

Trong bài trước chúng ta đã học qua ý nghĩa ngụ ngôn Chúa dạy về một kho tàng giấu kín: người kiếm được gia tài thì quá mừng rỡ mà bán hết gia tài để mua mảnh ruộng đó. Chúa Cứu Thế dạy là "hết gia tài chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta cũng ở đó".

Trong bài này chúng ta cùng học về sự ảnh hưởng tai hại của một đời sống chạy theo vật chất (materialism) và cách nào chúng ta có thể chống đỡ lại sự lôi cuốn của đời sống vật chất dựa trên nền tảng Kinh-Thánh.

Mục đích của bài học

Giúp chúng ta ý thức về tính cách tạm thời của tiền tài trong đời này để chúng ta đầu tư vào gia tài vĩnh cửu trên thiên đàng.

Kết quả cuộc nghiên cứu của các nhà tâm lý học về nếp sống vật chất (materialism)

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014 với nhà tâm lý học Tim Kasser của Đại học Knox College tại tiểu bang Illinois về việc ông nghiên cứu vấn đề cuộc sống vật chất. Ông có một nhận định là đời sống vật chất không đem lại hạnh phúc cho con người. Sau đây là những điểm chính của cuộc phỏng vấn đó.

1. Những người sống vật chất thường có những nỗi đau buồn, hay có nhiều mối lo âu, và dễ rơi vào tình trạng bệnh hoạn như trầm cảm
2. Khi một người cảm thấy bất an (insecure) thì trở nên tùy thuộc nhiều hơn về đời sống vật chất
3. Những người sống vật chất thì xem TV nhiều hơn những người khác và bị ảnh hưởng rất nhiều của quảng cáo [để tiêu thụ mặt hàng]
4. Càng sử dụng mạng xã hội nhiều bao nhiêu thì lại càng sống nhiều về vật chất bấy nhiêu

Có một bài thơ hài hước nói lên tâm trạng của một kẻ sống theo lối sống vật chất

<p>Now I lay me down to sleep I pray my Cuisinart to keep I pray my stocks are on the rise And that my analyst is wise That all the wine I sip is white And that my hot tub is watertight That racquetball won't get too tough That all my sushi's fresh enough I pray my cordless phone still works That my career won't lose its perks My microwave won't radiate My condo won't depreciate I pray my health club doesn't close And that my money market grows If I go broke before I wake I pray my Volvo they won't take.</p>	<p>Bây giờ tôi nằm xuống ngủ Tôi cầu xin để có thể giữ máy Cuisinart Tôi cầu xin cho cổ phần của tôi được tăng cao Và cho người cố vấn đầu tư có sự khôn ngoan Và cho rượu tôi uống được trong trắng Và cho cái hồ hottub không bị rỉ nước Cho trò chơi racquetball không quá khó Và cho sushi của tôi lúc nào cũng thật tươi Tôi cầu cho cái phone của tôi vẫn hoạt động tốt Và sự nghiệp của tôi không mất những lợi tốt Và cái microwave không ra chất phóng xạ Và cái condo của tôi không mất giá Tôi cầu cho câu lạc bộ thể thao không đóng cửa Và tiền lời trong ngân hàng tôi tăng mãi Nếu tôi thức dậy mà sự nghiệp tiêu tan Thì tôi cầu xin chiếc xe Volvo không bị tướt đoạt</p>
--	---

Phao-lô dạy chúng ta thế nào về nếp sống vật chất

Phao-lô được sinh ra trong một gia-đình Do Thái thượng lưu; được học kinh-luật Do Thái với một vị thầy rất nổi tiếng, là một người Pha-ri-si thông thạo kinh-luật Môi-se. Nhưng từ khi được Chúa bắt phục để trở nên một nhà truyền giáo cho người ngoại bang, thì cuộc đời Phao-lô đã gặp phải nhiều thăng trầm trong đó có những cuộc đăm tào trong khi ông đi truyền giáo, và cũng ra khám vào tù vì danh Chúa Cứu Thế.

Trong lá thư ông viết cho học trò của mình là Ti-mô-thê, ông đã có những lời dạy dỗ như sau.

1 Ti-mô-thê 6:6-10 *Thật ra lòng tin kính kèm theo **sự thỏa lòng** chính là nguồn lợi lớn, 7 vì chúng ta chào đời chẳng mang gì theo, đến khi qua đời, cũng chẳng đem gì đi được, 8 nên một khi đủ ăn, đủ mặc là phải thỏa lòng. 9 Còn những kẻ ham làm giàu bị rơi vào vòng cám dỗ, mắc vào cạm bẫy và nhiều dục vọng điên dại và tổn hại, là những điều làm người ta nháy vào chỗ hư hoại, diệt vong. 10 **Mê tham tiền bạc là cội rễ mọi điều gian ác**; cũng vì đeo đuổi nó mà một số người đã lầm lạc là bỏ đức tin, và bản thân họ bị nhiều nỗi khổ đau xâu xé.*

Phao-lô đưa ra hai hình ảnh rất tương phản: một là thỏa lòng khi đủ ăn đủ mặc và sự

thỏa lòng là một nguồn lợi lớn, hai là kẻ ham làm giàu thì cuối cùng sẽ rơi vào chỗ diệt vong vì sự mê tham tiền bạc sinh ra mọi điều gian ác. Phao-lô cũng nói như Gióp: chúng ta ra đời với hai bàn tay trắng và khi qua đời cũng trắng hai bàn tay, không đem gì theo được.

Phao-lô cũng nói trong Phi-líp 4:12, *Tôi biết thế nào là nghèo túng, thế nào là sung túc. Trong mỗi nơi và mọi hoàn cảnh tôi đã học được bí quyết để sống [thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, dù] no đủ hay đói khát, [dù] sung túc hay thiếu thốn.*

Chúng ta phải tạ ơn Chúa khi chúng ta đủ ăn đủ mặc và xin Chúa cho chúng ta được thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Còn các sự ban cho thêm vào đó thì chúng ta phải biết quản lý sao cho đẹp lòng Chúa.

Chúa Cứu Thế nói gì về của cải vật chất đời này

Chúa có những lời dạy dỗ về đời sống vật chất như sau. Lu-ca 12:15, *Rồi Ngài bảo dân chúng: "Hãy thận trọng, **đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt tại của cải dư dật đâu!"***

Rồi Chúa còn nói một cách rất dứt khoát và rõ ràng về những kẻ muốn trở thành môn đệ Ngài, Lu-ca 14:33, *Cũng thế, nếu ai trong các người không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể nào làm môn đệ Ta.*

Chữ "từ bỏ" trong câu này không có ý là quăng đi những gì mình có, nhưng thật sự có ý nghĩa tách rời sự găng bó của chúng ta với những gì chúng ta đang có. Một khi chúng ta cắt đứt được sự găng bó với của cải của chúng ta thì chúng ta mới có thể trở thành một quản gia của Chúa. Lúc đó chúng ta mới thực sự là môn đệ của Chúa.

Chúa có một lời cảnh báo mà chúng ta cần phải chú ý, "*Tại sao các con gọi Ta là: "Chúa, Chúa! mà không thực hành lời Ta dạy?"* Chúng ta phải kiểm điểm để xem chúng ta đã vâng lời Chúa được bao nhiêu trong vấn đề quản lý tiền bạc mà Chúa giao cho.

Từ sở hữu chủ đến quản lý gia

Cách đây không lâu, chủ nhân của công-ty Hobby-Lobby, là David Green, đã cho hết cổ phần của ông trong công-ty vào một cái Trust Fund để giúp cho các công cuộc truyền giáo trên thế giới. Trong bài viết cho FoxNews với tựa đề "Tôi quyết định cho

đi hết cổ phần của tôi trong Hobby Lobby: tôi chọn Chúa”, ông David Green nói, “Khi tôi suy nghĩ đến những gì tôi đã trải qua, tôi nhận thấy mọi sự thành công đều đến từ Chúa. Vợ tôi và tôi đã bắt đầu công ty Hobby Lobby chỉ vốn vụn bằng một món nợ \$600 và không ai ngờ là công ty Hobby Lobby lại thành công đến như ngày hôm nay. Nhưng ngay từ lúc ban đầu, mục đích của chúng tôi là muốn tôn kính Chúa trong mọi việc chúng tôi làm. Và Chúa đã thật ban phước rất nhiều và chúng tôi thấy được một vinh dự vĩ đại để có thể dâng lại cho Chúa. Chúng tôi đã có cơ hội giúp đỡ những cơ quan truyền giáo và các cơ quan xây dựng hội thánh Chúa khắp nơi trên thế giới.”

Từ một công ty trị giá \$600 cho đến nay thì Hobby Lobby trị giá ước chừng gần \$ 8 tỷ mỹ kim là một điều không ai có thể ngờ.

Ông David Green còn nói thêm, “với một sứ mạng và mục đích cao hơn thì đã giúp cho tôi thấy được tôi chỉ là một quản gia của những gì Chúa đã giao cho tôi. Chúa mới chính là Chủ Nhân của công ty vậy”

Chúng ta nhận thấy nơi trường hợp của Hobby Lobby, khi chúng ta tôn kính Chúa với tiền tài và của cải của mình bằng cách “từ bỏ” quyền sở hữu để trở nên một quản gia thì sự ban cho của Chúa thật vượt ra ngoài sức tưởng tượng.

Các câu hỏi cho bài 15

1. Tại sao đời sống vật chất không đem lại cho con người hạnh phúc thật?
2. Điều gì đã làm cho Phao-lô thỏa lòng?
3. Làm thế nào để một con cái Chúa có thể chuyển đổi từ một sở hữu chủ trở nên một quản lý gia?
4. Bi quyết thành công của công ty Hobby Lobby là gì?